

ĐC&PT - Thời Sự 2008

*** Hồ Cẩm Đào đã có gì với Nguyễn Tấn Dũng như thế nào?**

*** Tại sao vào lúc này BK lại „mở vòng tay“ với HN ?**

*** Mục đích siêu của VN trong giao thương với TH đã chiếm 70% mức độ trợ ngoại tệ của VN!**

*** Tại sao nhóm cầm đầu HN luôn luôn phải chấp nhận giãi pháp tình thế vô cùng bất lợi?**

Hồ Cẩm Đào ra làm sao, Nguyễn Tấn Dũng làm sao nghe

Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH) và Chủ tịch nước TH, trong cuộc gặp tại Bộ Công Kinh (BK) ngày 22.10 đã nói chuyện với TT Nguyễn Tấn Dũng về những quan hệ hai nước sau: „Hai nước Trung - Việt tiếp tục phát triển quan hệ hai nước, tăng thêm sự tin cậy chiến lược, tăng cường hợp tác toàn diện, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện phát triển và tốt và nhanh. „ [\[1\]](#)

Các từ „đúng đắn“ và „tin cậy“ mà Hồ Cẩm Đào nói với Nguyễn Tấn Dũng phải hiểu theo nghĩa hàm của những người cầm đầu CSTH. Tức là phải phù hợp theo quy định của TH và không được phép đi hàng hai, bất cá hai tay! Ông Đào còn chỉ rõ mối quan hệ phải theo những thủ tục nghiêm ngặt quy định của hai bên:

Chuyến đi đầu tiên thăm Bộ C Kinh của Nguyễn Tấn Dũng

Tác Giả: Âu Dáng Th&

Thứ Tư,, 12 Tháng 11 Năm 2008 15:20

.....kịp thời trao đổi về vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước, xå lý ðß thoa vấn ðß tôn trọng trong quan hệ hai nước, hết sức giữ gìn ðß i cuộc hßu haß o Trung Vißt, tăng cường thßng thaß o, sớm hoàn thành việc cß hoaß chß ðß nhß ðßng biên giới trên đất liền.**Chßuß tßch Hồ Cẩm Đào còn chỉ rõ, hai nước nên nhìn nhận đúng đắn và xå lý ðß thoa vấn ðß biên Nam Haß i, cố gắng tìm kiếm con ðßng và hình thức tăng cường hß p tác trên biên Nam Haß i, khiến biên Nam Haß i trở thành biên hoà bình, hß p tác, hßu nghị . ,**

[2]

Nội dung lời phán của Hồ Cẩm Đào với Nguyễn Tấn Dũng trên đây phải hiểu là, các tranh chấp hiện nay giữa hai nước trên đất liền, các hải đảo và Biển đông cần phải giải quyết theo pháp luật quốc tế và theo các yêu sách của BK!

Nếu phân tích kỹ thì sẽ thấy nội dung và ngôn ngữ của Hồ Cẩm Đào nói với Nguyễn Tấn Dũng đầu chính phải của chế độ CSVN có những điểm cần lưu ý:1. Không dùng ngôn ngữ ngoại giao, lịch thiệp giữa hai nước có điểm tiếp, chấp nhận và bình đẳng, mà đã chọn ngôn ngữ ra lệnh, đe dọa và khuyến cáo mà không ra lệnh và mệnh lệnh hiếp đáp mà không.

2. Mệnh lệnh VN phải chấp nhận những yêu sách của TH và những vấn đề đang còn tranh chấp giữa hai nước, điểm bất hiện nay là các hải đảo Hoàng sa, Trường sa và biển Đông.

Trong khi đài Bộ C kinh thông tin tức tức phát biểu của Hồ Cẩm Đào như thế thì không thấy các cơ quan báo chí của ĐCSVN, kể cả tờ điển tin của Chính phủ, ghi lại các lời phát biểu trên đây. Điều này thì dễ hiểu thôi. Những có điều đáng lưu ý ở đây là, trước những lời có tính cách chấp thuận và ra lệnh của Hồ Cẩm Đào thì ngay trong tờ báo điển tin Chính phủ (VN) đã ghi quan điểm và thái độ của Nguyễn Tấn Dũng:

.....Thß ðßng Nguyßn Tấn Dũng khßng ðß nhß ðßng, Chính phủ và nhân dân Vißt Nam trở cß sau nhß mệnh luôn hß tß cß coi trọng, chân thành mong muốn tăng cường quan hệ hß hßu nghị với Trung quốc và sớm làm hß tß cß mình ðß vun ðß p cho quan hệ giữa hai ðßng, hai nước ngày càng phát triển và ngßchß cß.” [3]

Ngoài ra, trong chuyến thăm TH chính thức 4 ngày (từ 20-23.10) trước khi tham dự Hội nghị cấp cao ASEM (Á-Âu) lần thứ bảy tại BK (24-25.7), ông Dũng đã nhận diện lập luận của câu chuyện chú là quan hệ Việt-Hoa theo „phßng châm 16 chữ“ và „tinh thần bốn chữ“. Như vậy, trước thái độ khß cß rßt sßng sßng của Hồ Cẩm Đào thì Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu chính phủ của

Chuyến đi đầu tiên thăm Bộ Công An Nguyễn Tấn Dũng

Tác Giả: Âu Dương Thọ

Thứ Tư: 12 Tháng 11 Năm 2008 15:20

chính CSVN, đã phải xử lý ngay dùng ngôn ngữ vu khống và khúm núm một cách an phận! Một câu ông Dũng đã cảm thấy phải đoàn hùng hủu thăm Bộ Công An trong tư cách Thứ trưởng (TT)!

Tại sao lại như vậy? : Bộ Công An chuyến đi BK đầu tiên của Nguyễn Tấn Dũng

Sau hơn hai năm làm TT, nhưng ông Dũng vẫn không thăm chính thức BK, đây là một việc không bình thường so với các đồng nghiệp của ông trước đây. Chỉ vài tháng sau khi gia nhập TT, Nguyễn Tấn Dũng đã chọn Nhật làm nước đầu tiên đi thăm. [4] Ai cũng biết Nhật là bạn hàng thương mại quan trọng của VN và là nước có vị trí cao nhất cho VN. Không những thế, Đông kinh trong những năm gần đây đang có những tranh chấp lớn với Bộ Công An và một số lãnh đạo. Trong chuyến thăm Nhật Nguyễn Tấn Dũng đã công khai việc Nhật mua sắm trở thành một hội viên thương mại trong Hội đồng Bộ An của Liên hiệp quốc trong thương hội các quốc gia này cũng là điều kiện. Đây là một điều mà BK đã công khai chấp nhận điều này. Vì thế, nhóm công vụ BK đã rất bất ngờ, cho nên đã không chính thức mời Nguyễn Tấn Dũng thăm BK trong chuyến ông tham dự Hội nghị Cấp cao và đầu tư và thương mại giữa TH và ASEAN ở thành phố Nam Ninh (Quảng Tây) vào cuối tháng 10.07.

[5]

Nhóm công vụ BK đã chọn đi vào một thị trường thích hợp để "tiếp đón" Nguyễn Tấn Dũng. Và chính lúc này là thời điểm thuận lợi nhất cho họ. BK biết rõ là ông Dũng đang bước vào hoàn cảnh chính trị ngặt nghèo:

1. Hiện nay với thế của ông Dũng trong Bộ Chính Trị (BCT) ĐCSVN đang rất suy yếu, sau những sai lầm đã xảy ra nên làm phát phi mã, các biện pháp bắt nạt trong chính quyền làm phát đã gây ra phân hóa ngay trong nội bộ chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng. [6] Hai Hội nghị Trung ương 7 (7.08) và 8 (10.08) đã mở xé liên tiếp nguyên nhân và các giới pháp chính quyền làm pháp. Trong đó Nguyễn Tấn Dũng, dù không nêu tên, đã bị phê bình gay gắt. BCT hiện nay do một số người bị bỏ thối đang nắm chuỗi, đã tước một phần lớn quyền của ông Dũng, nhưng vẫn đứng ông ta giữ ghế TT.

2. Uy tín của Nguyễn Tấn Dũng trong nhân dân VN cũng đang bị mất sau việc ông đứng hàng những phần tử lãnh đạo bỏ thối trong việc chấp nhận tham nhũng, điển hình là việc tham nhũng của kỳ nghiêm trọng PMU 18 trong đó có gia đình của TBT Nông Đức Mạnh cũng dính líu, mà kết quả là những quan tham thì được tha hồ không được trừng trị, còn các nhà báo tham nhũng thì bị tù! Việc hàng chục ngàn Giáo dân thối nát của người này ngày thối đô Hà Nội

trong nhiệm vụ tuấn lẫm vượt qua và thái độ vượt qua kiêu ngạo của ông trước chính phủ khi cho báo chí xuyên tạc và mêu mạ Giáo dân và Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt cũng cho thấy uy tín của Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục xuống nhanh.

3. Cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất trên thế giới từ 80 năm qua đã trở thành cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trầm trọng nhất từ trước tới nay. Trong đó các trung tâm kinh tế của phương Tây (Mỹ, EU và Nhật) đang rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng. Nhưng đây cũng là những diễn biến tác động chính cho VN trong kinh tế, thế giới mới, vị trí và đầu tư. Nguyễn Tấn Dũng vẫn nuôi tham vọng trở thành Thủ tướng giành được mức tăng trưởng kinh tế cao nhất. Nhưng hiện nay tình hình quốc nội và quốc tế đang làm cho các tham vọng của ông Dững tan nhanh như bong bóng! BK nắm vững nội tình ĐCSVN nên hiểu rõ thế thế chính trị ngút nghèo lúc này của Nguyễn Tấn Dũng như thế nào!

Trong bối cảnh vô cùng bất lợi và hiểm nguy như vậy thì „anh hùng“ Nguyễn Tấn Dũng đã thề mắng và cô đầu. Đây là lúc BK mất vòng tay ra „câu“. Nắm bắt được tính tình thích nể và sĩ diện của ông Dững, cho nên BK bất ngờ ngoài đã tiếp xúc tiếp đón Nguyễn Tấn Dũng theo cách thông thường khách với 19 phát súng đi bác. Nhưng các trong cuộc thảo luận với Nguyễn Tấn Dũng thì Ôn Gia Bảo và nhất là Hồ Cẩm Đào đã thúc bách và giục như muốn ra chốt cho Thủ tướng của chế độ CSVN, như phẫn trên đã trình bày.

Trong bối cảnh quốc tế, BK chọn thời điểm này để mời Nguyễn Tấn Dũng thăm là một tính toán kỹ có lợi cho quyền lợi của BK. Trong khi Mỹ (nước mà ông Dững ưu tiên nhất trong các hoạt động ngoại giao thế giới khi lên làm TT) thì đang bất kể lợi ích và nhiệm vụ: Cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế lớn nhất trong lịch sử Mỹ đã đẩy Hoa Kỳ vào những khó khăn nan giải không chỉ trước mắt mà còn trong trung hạn; chiến tranh Irak, Afghanistan rất tốn kém và thất nhân tâm vẫn chưa có lối thoát; hiện nay cuộc khủng hoảng thế giới đang diễn ra Mỹ khi nào cho ông Bush chọn như con vịt què. Cho nên nếu giục thế ông Bush muốn giúp Nguyễn Tấn Dũng thì cũng không có khả năng và cũng không còn tâm trí. Vì thế tuyên bố xuyên tạc của Tổng thống Bush khi tiếp ông Dững tại tòa Bạch Ốc (6.08)[\[7\]](#) là Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của VN không giúp đỡ chế độ CSVN đang vướng hèn trước sức ép của BK, nhưng ngược lại càng thúc đẩy BK phải ra tay bóp méo nhân dân!

Tình hình trong nước quốc tế đang diễn ra rất bất lợi cho thế giới của Nguyễn Tấn Dũng, nên ông Dững phải tìm một cách tiếp cận chính trị khác để giải quyết vấn đề phát triển và kinh tế suy đồi. Đây cũng chính là quan điểm của một số người đang nắm vai trò chốt trong BCT của ĐCSVN, đang đầu là Nông Đức Mạnh. Sau chuyến đi BK vào cuối tháng 5 vượt qua, trong cuộc họp của Ban Địch ngoại trung ương vào đầu tháng 7.08, chỉ ít ngày sau khi Nguyễn Tấn Dũng từ Mỹ trở về, **Nông Đức Mạnh đã nói thẳng là, đừng ng lơ đi ngoại không phải do Chính phủ**

mà do Đảng quy t định . [8] Trong hoàn cảnh cô thế nh vậy thì ông Dũng phải quay đầu sang BK, dù thâm tâm không muốn và trước đây đã tìm cách thoái thác !

Nói tóm lại, BK hiểu rõ nội tình trong nhóm lãnh đạo CSVN là trong lúc này sẽ chưa tìm được thay thế Nguyễn Tấn Dũng. BK cũng hiểu cá tính của ông Dũng, mặt ngoài thì thích nói, tham vọng cao nhưng khả năng không nhiều. Họ hiểu tính là, sau những thất bại trong nhiệm vụ phát và kinh tế thì Nguyễn Tấn Dũng phải phớt lờ nhóm bỏ thế hậu, chứ không còn dám to miệng như trước! Không những thế, nhiệm vụ phát phi mã trên 25% đang tỏ ra những khó khăn lớn trong kinh tế và các áp lực xã hội đang đè nặng lên nhóm lãnh đạo bỏ thế thân BK trong ĐCSVN. **Cho nên đừng coi con mắt của BK, trong giai đoạn trước mắt nêu đi ra trước mắt chính trước VN, mặt lân bang của TH, thì cũng không có lợi cho BK. Vì thế, theo tính toán của nhóm cầm đầu BK thì họ muốn bàn tay trong lúc này là nhứt cử đa thỉn !**

▣ Các vấn đề nan giải trong bang giao Việt-Hoa hiện nay

Là hai nước láng giềng cho nên hai bên có nhu cầu liên hệ văn hóa, lịch sử, chính trị và kinh tế. Trong quá khứ các triều đại phong kiến TH vốn coi các nước lân bang là chư hầu, trong đó có VN. Nhưng trong nhu cầu triu đại VN nước ta đã dứt đứt các thế chủ và thế lệ với phương Bắc và đã trở thành một quốc gia công nghiệp thế nh phương Nam. Tuy nhiên hai nước TH và VN dù quy định cai trị của các ĐCS thì nói chung vẫn hướng về BK dù là Hà Nội (HN) rồi miền, ngoài trừ một số năm có những xung đột mà đỉnh cao là chiến tranh biên giới phía Bắc vào đầu 1979.

Tuy HN sau đó đã cầu hòa với BK tuy nhiên thời gian 80 của thế kỷ trước, những quan hệ giữa hai bên, tuy cùng là hai ĐCS, không phải trên tình đồng chí tin cậy mà luôn luôn là những tính toán hơn thiệt, nghi ngờ lẫn nhau và trong các năm gần đây vì những quy định của quốc gia nên BK đã gây sức ép ngày càng mạnh lên HN.

Các khó khăn lớn mà HN đang phải đương đầu trong bang giao với BK là: Giao thương rồi bất lợi, BK đưa ra những yêu sách ngày càng cao và rồi ngang ngược đối với các hội đồng, với những bộ và biên Đông.

Hiện nay việc buôn bán với TH đang tỏ ra thua thiệt rồi lớn cho VN, vì mức nhập siêu của VN với TH ngày càng gia tăng rồi mạnh, từ gần 4 tỷ USD (2006) lên 9 tỷ USD

(2007) và năm nay có thể lên tới 13 tỷ USD [9]. Ngay cả các chuyên viên cao cấp trong Bộ Công an cũng nhìn nhận tình hình rất bất lợi này. [10] Nhu cầu hàng

buôn lậu và mặt hàng khác thì mức nhập siêu của VN tại TH còn cao hơn nữa. Trong tháng này, việc này có nghĩa là VN phải chi ít nhất 70% ngoại tệ để trả nợ cho TH.

Với mức ngoại tệ để trả hiện nay của VN còn rất thấp là trên 20 tỷ USD thì đây là một gánh nặng rất lớn cho kinh tế VN. Giả sử khi này thì mức giao thương giữa hai nước càng gia tăng nhanh, có nghĩa là mức nhập siêu của VN với TH ngày càng tăng mạnh. TH hiện là nước đứng đầu trong buôn bán với VN. Trong năm nay kim ngạch hai chiều có thể lên tới 21 tỷ USD, vượt cả chỉ tiêu của 2010 (15 tỷ). Trong chuyến thăm TH Nguyễn Tấn Dũng cho biết, mức buôn bán giữa hai nước có thể tăng lên 25 tỷ USD vào năm 2010.

[11]

Trong các chuyến thăm Bộ Công an Nguyễn Tấn Dũng tại TBT Nông Đức Mạnh đã yêu cầu những người có mặt đầu BK cần thiến tình trạng buôn bán bất lợi cho VN.

[12]

Phía BK chấp hành, những tháng này thì họ đã để tình hình phát triển tiếp tục càng xấu cho VN, như đã trình bày ở trên. Điềm 5 của Tuyên bố chung Việt-Hoa với kết quả chuyến thăm TH của Nguyễn Tấn Dũng và các công bố ngày 25.10 cho thấy tăng cường giao thương giữa hai nước, nhưng tuy nhiên không thấy đề nghị gì về các yêu cầu của HN muốn giảm bớt mức nhập siêu.

[13]

Vì thế, việc ủy viên BCT, Phó TT Phạm Gia Khiêm kiêm Bộ trưởng Ngoại giao – người tham dự trong phái đoàn của Nguyễn Tấn Dũng thăm TH- tuy trong cuộc phỏng vấn của Việt tin xã có nhắc tới yêu cầu này của VN, nhưng chỉ nhằm tuyên truyền để đánh lừa dư luận VN mà thôi!

[14]

Những năm gần đây BK đã khai triển theo mô hình về quân sự và kinh tế của mình để gia tăng sức ép trong các quan hệ với HN, nhất là về lãnh thổ, các hải đảo và biển Đông. Sau khi ép HN phải ký Hiệp định biên giới trên đất liền rất bất lợi cho VN [15], tiếp theo BK đã ép HN phải thừa nhận phân chia hải phận về phía Bắc biển cho TH, tiếp đến bắt HN phải chấp nhận đưa các tàu của hải quân TH được cùng tuấn tra trên khu vực biển Đông thuộc thẩm quyền của VN. Không những thế, BK còn coi quân đội Hoàng sa là lãnh thổ của TH không cần phải bàn cãi, mức đầu tư đầu tư hàng năm 70 của họ đã dùng hải quân xâm chiếm. Còn quân đội Trùng Sa thì BK tìm mọi cách rờn rọc theo lợi ích của mình, để ngấm ngầm chặn VN theo hiệp định quy định đây. Cũng như thế là mọi đây BK đã đe dọa công ty dầu hỏa Exxon Mobil của Mỹ không được thăm dò dầu hỏa ở Trùng Sa thuộc chủ quyền của VN

[16]

, mức đầu tư của đó Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên với cách Thủ tướng đã mời công ty này để thăm dò dầu hỏa ở VN. Một năm trước đó BK cũng đã ép công ty BP của Anh phải bỏ cuộc thăm dò dầu hỏa ở đây theo thỏa thuận với VN.

[17]

Cuối năm qua BK còn ra quyết định hành chính sát nhập hai quân đội này vào lãnh thổ của TH. Không những thế, nhà cầm quyền BK còn hàng hách lên tiếng theo kiểu ra lệnh cho chính

Chuyến đi đầu tiên thăm Bộ Công An Nguyễn Tấn Dũng

Tác Giả: Âu Dáng Th&

Thứ Tư: 12 Tháng 11 Năm 2008 15:20

quyển CSVN phải ngăn chặn các cuộc biểu tình phản đối Bộ Công An sinh viên, học sinh VN ở Hà Nội và Sài Gòn vào cuối năm qua.

[\[18\]](#)

Trong Tuyên bố chung lần này đã giành cho Địch 6 đề trình bày với các vấn đề đang tranh chấp này, nhưng chủ yếu là những ngôn ngữ cũ. Một điểm khác biệt đây là sau khi đã đề xuất các sự kiện ý của Nông Đức Mạnh trong cuộc thăm TH vào cuối tháng 5, lần này Bộ đang thúc giục Nguyễn Tấn Dũng phải

„tập trung thúc đẩy một cách vững chắc đàm phán phân định khu vực ngoài của Vịnh Bắc Bộ“.

[\[19\]](#)

Có nghĩa là, sau khi giải quyết xong vấn đề biên giới trên đất liền và trong vịnh Bắc Bộ đã rút bớt lợi cho VN, nay Bộ còn ép HN phải thỏa thuận nhanh những yêu sách của Bộ về khu vực „ngoài của Vịnh Bắc Bộ“;

đặc biệt là khu vực biển Đông liên quan tới các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó không chỉ liên hệ tới chủ quyền lãnh thổ mà còn liên hệ tới tài nguyên dầu khí biển và an ninh trực tiếp của VN. Trong điều kiện vô cùng bất lợi cho VN hiện nay thì chức năng của Bộ gia tăng thêm yêu sách, nhất là sau khi Nông Đức Mạnh trong chuyến thăm Bộ vừa qua đã

„nhất trí“

về nhóm công đề của Bộ là, hai nhóm công sự

„phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện“

trong kinh tế, thương mại, ngoại giao, quốc phòng và an ninh.

[\[20\]](#)

Đấy là chủ trương việc của CSVN với gần bó chặt chẽ ý thức học với ĐCS TH. Trong vài ngày tới sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao lần thứ 4 với

„Hội thảo lược“

ở HN giữa hai ĐCS này. Phía CSTH đã cử ủy viên thường trực BCT Chu Vĩnh Khang công đề.

[\[21\]](#)

Giải pháp tình thế

Khi sang thăm VN vào tháng 11.06 nhân Hội nghị cấp cao APEC Hội Công Đào tuyên bố là quan hệ giữa VN và TH đang phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay. Nhưng ngược lại khi xảy ra cuộc chiến tranh biên giới ở phía Bắc 1979 của CSVN cũng ra Bộ chỉ thị cho biệt đội, học mà khi Bộ tuyên bố công khai là bang giao giữa hai nhóm đang phát triển tốt đẹp nhất thì cũng chính là thời gian HN phải chấp hành lệnh của nhóm anh em phản động Bộ.

Trong những năm gần đây Bộ đã tung lên „phòng ngừa chiến 16 ch“ và „tình thế bốn bên“ và HN đã hoan hô những lý. Nhưng trong thực tế VN phải hàng hàng quố mà thôi.

Thật vậy, khu vực hiện là

„Tình thế 4 bên“

Chuyên đi đ u tiên thăm B c Kinh c a Nguy n T n Dũng

Tác Giả: Âu D ng Th

Thứ Tư, 12 Tháng 11 Năm 2008 15:20

:
Láng gi ng t, Đ ng chí t, B n bè t và Đ i tác t

[22]

Nh ng n u qu th c là

„láng gi ng t“

thì t i sao nhà c m quy n BK l i chi m đ t, l n chi m bi n, chi m tài nguyên c a VN? Còn g i „đ i tác t“

nh ng vì sao phía HN bao l n yêu c u BK c i thi n cán cân th ng m i, nh ng m c nh p siêu c a VN v i TH ngày càng cao kh ng khi p? Th r i nói là

„b n bè t và đ ng chí t“;

v y t i sao BK l i chèn ép các công ti đ u h a n c ngoài không đ c khai thác đ u bi n Đông thu c lãnh th c a VN? T i sao l i b n gi t nhi u ng dân VN đánh cá trên bi n Đông?

T t c nh ng vi c làm và hành đ ng này c a BK đã t ph nh n toàn b n i dung c a

„**Tinh th n b n t**“

, khi n nó tr thành k ch c m và nh ng ng i VN còn bi t gi th di n qu c gia s ph i x u h khi ph i nghe nh ng câu này t chính c a mi ng nh ng ng i c m đ u CSVN!

Nh ng t i sao t Nông Đ c M nh, Nguy n Minh Tri t, Nguy n T n Dũng và Nguy n Phú Tr ng luôn luôn ni m th n chú câu này m i khi ti p đón các nhà lãnh đ o BK?

Vi u tiên đ t quy n l i c a b n thân và c ng c ch đ đ c tài toàn tr , nên khi g p khó khăn nh ng ng i c m đ u ch đ CSVN trong t ng th i kì th ng r t thi n c n, th a hi p i bi ng ch n gi i pháp tình th . Cu i th p niên 80 c a th k tr c vì

Liên xô tan rã và ph ng Tây còn phong t a nên s ph n c a ch đ CSVN lúc y nh s i ch treo ngàn cân, cho nên nhóm c m quy n m i trong BCT lúc đó là Đ M i và Lê Đ c Anh đã v i vàng ch n gi i pháp tình th xin c u hòa v i BK. BK đã đ cho nh ng ng i này yên thân c ng c quy n l c, nh ng ph i đáp ng các yêu sách c a BK v lãnh th trên đ t li n và các h i đ o!

Nay tr c nh ng khó khăn ch ng ch t v l m phát và tài chánh cùng nh ng nh h ng vô cùng b t l i t cu c kh ng kho ng tài chính-kinh t trên th gi i, nh t là c a Mĩ, EU và Nh t, nên nh ng ng i c m đ u CSVN hi n nay cũng l i ch n gi i pháp tình th đ c u v n ch đ đ c tài và c u chính b n thân mình. H đang h h i đón nh n vòng tay m r ng c a ng i anh c ph ng B c, b t k t i s toàn v n lãnh th , ch quy n và tài nguyên c a đ t n c và danh đ c a t qu c!

Trong chuyên thăm TH hi n nay c a Nguy n T n Dũng, hai bên đã kí Hi p đ nh thi t

Chuyến đi đầu tiên thăm Bộ Công An Nguyễn Tấn Dũng

Tác Giả: Âu Dương Th

Thứ Tư, 12 Tháng 11 Năm 2008 15:20

Liên tiếp những giây nóng đỏ các người đi cùng nhau hai bên thò o luồn mọt trọc tiếp vùi nhau, chuyến này chỉ nhậm thò hiên mọt cách hợp pháp số thò a thuôn giò a Hò Còm Đào và Nông Đò c Mò nh trong chuyến đi BK cò a ông vào cuối tháng 5 vò a qua. [\[23\]](#)

Nếu so sánh tình quan lực liên hệ nay giữa hai nhóm và thái độ rất hòng hách kò cò cò a nhóm còm đò u BK –thò hiên cò thò mòi đây nhò t là cách cò xò cò a Hò Còm Đào vò i Nguyễn Tấn Dũng tòi BK ngày 22.10 - , câu hỏi quan trọng và nóng bỏng cho những ai quan tâm tòi quyò n lòi chính đàng cò a VN là, đò òng giây nóng mòi đò ò c thiò t lòi p giò a BK và HN là đò òng giây hai chiò u, hay chỉ là đò òng giây mọt chiò u, đò òng giây ra lòi nh cò a nhóm lãnh đò o BK đò i vò i nhóm còm đò u HN?

GHI CHÚ

[\[1\]](#) . Đài Bộ Công An trình tòi ng Việt ngày 22.10

[\[2\]](#) . Như trên

[\[3\]](#) . Báo đò n tòi Chính phò (CP), 22.10

[\[4\]](#) . Nhân dân (ND), 19-24.10.06

[\[5\]](#) . ND 28-29.10.07

[6] . Âu Dương Th, BCT trích Nguyễn Tấn Dũng trong việc chấp hành pháp, trong www.dcp.org

,

phấn khởi

[7] . ND 22-24.6

[8] . ND 2.7

[9] . DPA 22.10

[10] . Nguyễn B, Đoàn Công Khánh, quan hệ ngoại giao VN-TQ: một chấp hành nhìn lại, Tạp chí

Công sự n tháng 7.08 , tr. 103-08)

[11] . CP 24.10

[12] . ND 2.6

[13] . CP 25.10

[14] . CP 25.10

Chuyến đi đầu tiên thăm Bộ c Kinh c a Nguy n T n Dũng

Tác Giả: Âu D ng Th

Thứ Tư: 12 Tháng 11 Năm 2008 15:20

[15] . Âu D ng Th , chung quanh vì c HN kí k t các Hi p đ nh biên gi i v i BK: Đ i ngo i không đ u!,

trong Dân ch & Phát tri n s 23, 5.02, tr. 4-14

[16] . BBC 20.7

[17] . Nh trên

[18] . Âu D ng Th , Ch tr ng 4 không c a nhóm c m đ u CSVN tr c vì c B c kinh gang ng c

sát nh pHoàng sa-Tr ng sa c a VN vào lãnh th Trung hoa!, www.dcpt.org

[19] . Tuyên b chung V t-Hoa sau chuy n đi TH c a Nguy n T n Dũng, CP 25.10

[20] . Tuyên b chung V t-Hoa sau chuy n đi TH c a Nông Đ c M nh, ND 2.6

[21] . Đài BK 21.10

[22] . CP 21.10

[23] . Tuyên b chung V t-Hoa sau chuy n đi TH c a Nguy n T n Dũng, CP 25.10